



Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.messagedd.com ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการ โดยผ่านทางช่องทาง การสมัครสมาชิก และการใช้งานเว็บไซต์โดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

- ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เป็นต้น
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
- ข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
- ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น
- ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookies เป็นต้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อสร้าง และจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
- เพื่อปรับปรุงบริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
- เพื่อบริการหลังการขาย
- เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นสมาชิก เพื่อให้การบริการแก่คุณ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและดีเยี่ยม และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ และทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดความจำเป็น หรือสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนข้อมูลการใช้งานของคุณ โดยไม่นำไปเปิดเผยให้กับบุคคลที่สาม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ เป็นอันขาด

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลร้องขอในการขอรับบริการ หรือเป็นไปตามภาวะผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย หรืออนุญาตให้ดำเนินการได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณสามารถให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ หรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สร้างขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เรายู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอแก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

คุณสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยดำเนินการส่งคำขอแจ้งให้ทางเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมล support@messagedd.com

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) หมายถึงข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้บนเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเราใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อจัดเก็บข้อมูลภายหลังจากที่คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน เพื่อให้เว็บไซต์จดจำผู้ใช้ และเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับสมาชิกของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่ได้รับการปรับเปลี่ยนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุด และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

บริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด

131 ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล support@messagedd.com